

## คำกล่าวต้อนรับ

โดย

นายสำคัญ เพชรทอง

### รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่

เนื่องในพิธีเปิดการประชุมวิชาการโครงการ BRT ครั้งที่ 10

มารีไทม์ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่

วันที่ 8-11 ตุลาคม พ.ศ. 2549



กราบเรียน ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน สถาบันการพลศึกษาอยู่ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีภารกิจในการทำให้คนมีความสุขชาติ อาจดูเหมือนว่าทำงานคนละส่วนกับโครงการ BRT แต่สถาบันการพลศึกษามีหน่วยงาน 2 ส่วน ที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการประชุมวิชาการโครงการ BRT ครั้งที่ 10 คือ ศูนย์วัฒนธรรมและหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่น

การประชุมฯ ครั้งนี้ใช้หัวข้อ เรื่อง “ทุนทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย” ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของการพัฒนา พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ต อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะมีทุนทางธรรมชาติ หากไม่มีธรรมชาติเป็นทุนแล้ว ก็ไม่ทราบว่าอยู่ได้อย่างไร

โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นเมืองมหัตถรรณย์จนได้รับการขนานนามว่า “เมืองหอยเก๋า เขาตระหง่านธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตแห่งอันดามัน” และเป็นเมืองที่ผู้คนอยู่ดีมีสุข ดังคำขวัญจังหวัดที่ว่า “กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก”

จังหวัดกระบี่ มีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่ก็ไม่ได้ทอดทิ้งเรื่องทุนทางธรรมชาติ มีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่น ดำเนินงานเรื่องการป้องกันการทำลายธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งโรงโม่และห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพราะต้องการอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และรักษาวิถีชีวิตของคนกระบี่ไว้ให้ดีที่สุด ซึ่งมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ส่วนเรื่องการสร้างสนามบินจังหวัดกระบี่ให้เป็นสนามบินนานาชาติ แท้ที่จริงแล้วต้องการให้ใช้ชีวิตแบบสากลแต่จิตใจยังอยู่กับธรรมชาติ ไม่ได้ต้องการพัฒนาจนลืมนโยบายดั้งเดิมของท้องถิ่น เหมือนดังที่เห็นในหลายพื้นที่ เช่น พัทยา ซึ่งหากเดินเข้าไปในตลาดจะรู้สึกไม่ใช่ประเทศไทย เพราะการแสดงกิริยาของคนที่นี่ไม่เหมือนคนไทย หรือที่จังหวัดภูเก็ต จะพบว่าค่าครองชีพและสิ่งต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตมีราคาสูงมาก เช่น ราคาที่ดินสูงถึง 30-50 ล้านบาทต่อไร่ จนคนไทยซื้อไม่ไหวส่งผลให้คนไทยไม่สามารถที่จะทำอะไรในจังหวัดภูเก็ตได้มากนัก

ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่จังหวัดกระบี่พยายามจะทำให้เกิดช้าลง ซึ่งบางครั้งก็ต้านไม่อยู่แต่ก็ต้องต่อสู้ทางแนวความคิด เพราะอย่างน้อยแสดงให้เห็นว่าได้พยายามที่จะช่วยฟื้นฟูและพัฒนาจังหวัดกระบี่ เช่น การสร้างคนให้มีจิตสำนึก โดยทางศูนย์วัฒนธรรมได้พยายามรวบรวมแบบจำลองต่างๆ ของจังหวัดกระบี่มาไว้ที่

ศูนย์ เพื่อให้คนกระบี่ได้เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับของดีที่มีในจังหวัดกระบี่ เพราะหลายคนไม่สามารถจะไปดูของจริงได้ด้วยตัวเอง แม้จะเป็นคนกระบี่ก็ตาม ด้วยมีข้อจำกัดหลายอย่าง

แม้ว่าจังหวัดกระบี่จะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง มีของดีหลากหลายแต่คนกระบี่หลายคนไม่มีโอกาสได้ไปชื่นชม ไม่ว่าจะเป็นเกาะพีพี อ่าวมาหยา ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเดอะบีช ซึ่งเคยมีกรณีขัดแย้งเกิดขึ้นจนเป็นที่โด่งดัง เพราะชาวกระบี่ไม่เห็นด้วยกับการให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้ามาถ่ายทำในพื้นที่อ่าวมาหยา กลัวจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะบริเวณชายหาดของอ่าวมาหยา แต่ผลสุดท้ายก็ต้องแพ้และยอมในบางเรื่อง ตอนนี้ภาพยนตร์หลายเรื่องกำลังถ่ายทำและมีหลายเรื่องที่ทำไปแล้ว ปัญหาที่พบ คือ ส่วนกลางจากทางราชการได้อนุมัติให้เข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์โดยที่ไม่ได้ฟังความคิดเห็นจากชุมชน พอกองถ่ายเข้ามาในพื้นที่ คนในท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไปดูแลได้เพราะเป็นการอนุมัติจากส่วนกลาง คนในท้องถิ่นต้องจำยอมให้มีการถ่ายทำต่อไป หรือบางที่ทางกองถ่ายอยากจะทำห้องน้ำไว้ใช้ โดยอ้างว่าจะทำไว้ให้เป็นอย่างดี เพราะดาราดาราและทีมงานกองถ่ายต้องใช้ และเมื่อเสร็จสิ้นนักท่องเที่ยวก็สามารถใช้ได้ กรณีเช่นนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง เพราะตอนอนุมัติมีเพียงการขอใช้พื้นที่ไม่ได้ขอสร้างห้องน้ำ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจและปัญหาการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ ผมพยายามรณรงค์และต่อสู้ในเรื่องเหล่านี้ พยายามคิดแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่ เช่น การเข้าไปดูแลเรื่องการอนุรักษ์และปลูกกระดุมคนรุ่นใหม่ให้เกิดจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติ

จังหวัดกระบี่มีที่ท่องเที่ยวหลัก คือ วัด วิว วัง และวัฒนธรรม ในเรื่องของวิว ที่จังหวัดกระบี่มีหลายสถานที่ที่น่าสนใจ แต่สิ่งสำคัญ คือ จะทำอย่างไรให้การท่องเที่ยวทางด้านนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดโรงเรียนสอนปีนหน้าผา ซึ่งการปีนหน้าผาไม่ได้เป็นการทำลายธรรมชาติและตอนนี้มีอยู่จุดเดียว นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับกิจกรรมนี้มาก โดยเฉพาะฝรั่งมักชอบกิจกรรมที่ทำหาย ส่วนเรื่องของวังก็มีอยู่แล้วตั้งแต่ ๒๒ แห่ง อ่าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ได้กล่าวถึง ส่วนเรื่องของวัด ที่จังหวัดกระบี่อาจจะไม่มีวัดที่เป็นศิลปะแบบทางภาคเหนือที่ดูยิ่งใหญ่ แต่ก็มีวัดที่น่าสนใจ คือ วัดแก้ววราธรรม ซึ่งสร้างไว้นานแล้ว ใน 14 จังหวัดของภาคใต้ จะเห็นว่าทุกจังหวัดมีพระมหาธาตุเจดีย์ที่สร้างไว้สำหรับให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชา แต่ที่จังหวัดกระบี่ยังไม่มีการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ แต่ถ้าทำไปเที่ยวทางใต้ลงไปทางด้านธารโบก จะเห็นว่าตอนนี้กำลังมีการสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ ซึ่งได้ทำการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว แต่ยังไม่เสร็จสิ้น โดยเริ่มต้นได้เสนอโครงการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ไม่ได้รับการอนุมัติ ผมจึงต้องเข้าไปกราบขอความช่วยเหลือจากท่านเจ้าคุณพรหมวชิรญาณ ซึ่งท่านก็รับโครงการนี้ไว้ และขณะนี้กำลังดำเนินการสร้างต่อให้เสร็จสิ้น

ผู้ที่มาเที่ยวจังหวัดกระบี่ นอกจากจะได้ท่องเที่ยวธรรมชาติแล้ว ยังได้มาชมในสิ่งที่ชาวจังหวัดกระบี่กำลังสร้างขึ้น ซึ่งแนวความคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่สร้างขึ้นนี้ทำให้ผมนึกถึงเรื่องของมหาเธร์ ท่านมาจังหวัดภูเก็ต ประมาณ 7-15 วัน แล้วกลับไปลังกาวิ ท่านบอกว่าจะทำลังกาวิให้เหมือนภูเก็ต สิ่งมหัศจรรย์ที่มหาเธร์ได้สร้าง คือ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในลังกาวิ คนไทยมุสลิมถามท่านว่าเป็นคนมุสลิมทำไมถึงสร้างพระพุทธรูป มหาเธร์บอกว่าสร้างไว้ให้คนฝั่งไทยมากราบไหว้ ซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่ามีคนไทยไปลังกาวิเป็นจำนวนมากเพื่อไปกราบไหว้พระพุทธรูป แนวความคิดเหล่านี้ เป็นตัวอย่างที่เราควรจะนำมาผสมผสานกับการใช้ทุนทางวัฒนธรรมของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาบ้านเมือง ทำดีที่สุดขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง สวัสดีครับ